

บทวิจารณ์หนังสือ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK

(THAILAND NQF)



หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 86
สำนักพิมพ์: พริกหวานกราฟฟิก
ผศ.ร.ท.ดร.ไพฑูลย์ อ่อนมั่ง ร.น.¹
ดร.สุรমন ไทยเกษม²

หนังสือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (Thailand NQF) เป็นสิ่งพิมพ์ สกศ
อันดับที่ 11/2556 มีความคาดหวังที่จะใช้เป็นกลไกในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบ
คุณวุฒิ ประกอบการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับคุณวุฒิทางการศึกษาและระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งจะสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ของการศึกษาทุก
ระบบ และทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ชัดเจนขึ้น

¹บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

²อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์วิจัย มาอย่างต่อเนื่องถึง 4 ปี รวมถึงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆ มาอย่างมากมายและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

หนังสือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ บทนำ การดำเนินงาน สาระสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยุทธศาสตร์/มาตรการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และสุดท้ายเป็นเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับทราบความเป็นมาของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ วิธีดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ทำให้ได้มาซึ่งกรอบคุณวุฒินี้ ในส่วนของสาระสำคัญได้กล่าวถึงหลักการสำคัญของกรอบคุณวุฒิ มีนิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายคำ กำหนดวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไว้ 3 ข้อ ในส่วนโครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้นำเสนอตารางองค์ประกอบคุณวุฒิแต่ละระดับไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงปริญญาเอก ในส่วนยุทธศาสตร์/มาตรการการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์มีมาตรการและหน่วยงานรับผิดชอบไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขความสำเร็จไว้ 9 ประการ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเป็นสองส่วน ส่วนแรกนำเสนอเป็นภาษาไทย แล้วนำเสนอภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ทั้งผู้บริหารที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย หน่วยงาน ห้างร้าน หรือบริษัท ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกัน สุดท้ายเป็นบุคคลทั่วไปที่จะรับทราบแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง